

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẤT VẤN Góp phần vào thành công của kỳ họp HĐND tỉnh

Chất vấn là hoạt động quan trọng thể hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh, là một trong những hình thức thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của đại biểu với cử tri. Thông qua hoạt động chất vấn các vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND phản ánh rõ nét tại các kỳ họp của HĐND. Vì thế, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua luôn thu hút được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động chất vấn luôn được tổ chức công khai tại các kỳ họp HĐND tỉnh hàng năm. Đây được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công. Đồng thời, giúp đại biểu HĐND có cơ sở đánh giá, bổ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu và góp phần tạo dư luận xã hội quan tâm đến người được chất vấn thực hiện lời hứa. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng và có nhiều đổi mới để phiên chất vấn đạt chất lượng cao, trung thực và cử tri quan tâm. Theo đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Để chuẩn bị tốt cho các phiên chất vấn tại kỳ họp, nội dung các câu hỏi chất vấn được Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc từ nhiều kênh. Từ giám sát của đại biểu và các ban của HĐND tỉnh, từ dư luận xã hội, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp, tập trung vào các vấn đề lớn, nổi cộm của tỉnh được nhân dân quan tâm. Các kiến nghị, phản ánh của cử tri thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc để chất vấn. Theo đó, một loạt vấn đề đã được HĐND



Đại biểu Lê Hồng Sơn, tổ Hùng Hà chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

tỉnh lựa chọn để chất vấn thủ trưởng các sở, ngành, được nhân dân đánh giá cao như: vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho người có công; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững... Sau đó, Thường trực HĐND tỉnh phân định rõ nhóm vấn đề sẽ chất vấn trực tiếp tại kỳ họp và nhóm vấn đề sẽ trả lời chất vấn bằng văn bản nếu không đủ thời gian chất vấn tại hội trường và người trả lời chất vấn.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phiên chất vấn, mỗi đại biểu phải có kỹ năng tổng hợp thông tin, phản biện tốt, tranh luận đến cùng. Thường trực HĐND tỉnh cũng cần giám sát việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành. Có như vậy mới góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại một số kỳ họp, HĐND tỉnh đã đổi mới hình thức chất vấn bằng cách không thông báo cụ thể vấn đề sẽ được chất vấn. Điều đó buộc người trả lời chất vấn phải nắm chắc vấn đề của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để trả lời, đưa ra được giải pháp hữu hiệu khắc phục tồn tại, hạn chế. Các đại biểu HĐND tỉnh không chỉ tích cực tham gia chất vấn mà còn thực hiện phản biện, theo đến cùng nếu chưa đồng quan

điểm với phần trả lời của thủ trưởng các sở, ngành. Vì thế, phiên chất vấn và trả lời chất vấn luôn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, hiệu quả.

Tại các kỳ họp, thời lượng dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng tăng. Có kỳ họp chỉ diễn ra 1,5 ngày song phiên chất vấn vẫn chiếm trên 50% thời lượng. Người được chất vấn trả lời ngắn gọn, trực diện nội dung chất vấn. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 7 phiên chất vấn, trung bình mỗi phiên chất vấn có khoảng 4 - 6 ý kiến chất vấn đối với UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp tại hội trường. Có trên 90% ý kiến chất vấn được trả lời trực tiếp tại kỳ họp, phần lớn đều được trả lời thỏa đáng, thủ trưởng các sở, ngành thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém của ngành đồng thời đề ra giải pháp khắc phục có tính khả thi. Chủ tọa kỳ họp còn định hướng về đề nghị đại biểu tiến hành hoạt động truy vấn nếu ý kiến chất vấn chưa được trả lời hoặc phần trả lời chưa rõ, chưa thỏa đáng. Sau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và báo cáo cụ thể kết quả giải quyết. Do vậy, hoạt động chất vấn đã góp phần khẳng định vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; làm cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Một số vấn đề bất cập, bức xúc đã có giải pháp khắc phục kịp thời... Ông Phạm Đình Thiển (xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) cho biết: Qua theo dõi các kỳ họp của HĐND tỉnh được truyền hình trực tiếp gần đây cho thấy sự đổi mới, truyền tải được nhiều thông tin, vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn rất trúng với thực tiễn cơ sở. Cử tri rất tâm đắc và đánh giá cao.

Mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp hội đã đổi mới việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động. Các cấp hội đã lựa chọn các hoạt động phù hợp với tổ chức hội, đáp ứng nhu cầu của hội viên, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra ở địa phương. Từ chỗ hội viên phụ nữ hàng năm phải đăng ký thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và cuối năm bình xét (dẫn đến tình trạng hình thức, chạy theo thành tích) đến chủ trương chỉ đạo cho chi hội phụ nữ rà soát những hội viên, phụ nữ chưa đạt tiêu chí thi đua để đăng ký và tập trung hỗ trợ giúp đỡ, kết quả hàng năm được đánh giá bằng kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và các điển hình... Từ việc đổi mới này, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ đã có những chuyển biến rõ nét.

Hơn một năm nay, mái bằng kang trang, coi các vật dụng cần thiết, hai chị em chị Lý Thị Lua, Lý Thị Hoa, thôn Văn Hải, xã Đông Phong (Tiên Hải) không còn phải lo chạy chỗ này, chỗ kia tránh mưa dột, họ hàng của các chị cũng yên tâm hơn khi các chị có chỗ ở sạch sẽ, rộng rãi. Ông Lý Tiến Triển, ban liên lạc gia tộc họ Lý, xã Đông Phong cho biết: Châu Lua, cháu Hoa bị bệnh thần kinh, sức khỏe yếu, ngôi nhà trước kia lụp xụp lắm. Các cháu đã được các cấp hội quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm tình thương và nhiều món quà thiết thực. Sự đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, hội viên, phụ nữ là khởi nguồn để chúng tôi tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ nhau trong gia tộc.

Mái ấm tình thương của chị Lua, chị Hoa là một trong rất nhiều hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong việc vận động, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh: 10 năm qua, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, khai thác các nguồn lực từ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng 238 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 7,26 tỷ đồng; trao tặng 290 xe lăn và 45 khung tập đi cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, các cấp hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ con giống như bò, lợn, ngan, gà hay các mô hình cấp lá yêu thương, hỗ trợ phụ nữ nghèo. Hàng năm,

các cấp hội phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề mới, đào tạo lại cho từ 1.200 - 1.500 lao động nữ; các cấp hội đã thành lập 4 tổ hợp tác, 12 tổ liên kết, giúp 197 phụ nữ khởi nghiệp; khai thác các nguồn vốn với số tiền 1.798 tỷ đồng cho 55.118 phụ nữ vay, tiết kiệm bằng nhiều hình thức hơn 160 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Cùng với đó, thông qua việc rà soát, tổng hợp, phân loại, nắm bắt nhu cầu của các nhóm đối tượng phụ nữ, các cấp hội đã chủ trì thực hiện chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình ở từng nhiệm vụ để rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng những mô hình hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 1.956 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, gần 2.000 mô hình hoạt động có hiệu quả như: tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; bốn hoa, đường hoa phụ nữ; chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch; hũ gạo tình thương...

Nhờ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mang lại quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên nên tổ chức hội ngày càng thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt. Đến nay, số hội viên phụ nữ toàn tỉnh là 347.440 hội viên, tỷ lệ thu hút là 82,4%, trong đó có 81.104 hội viên tón giáo, 66.457 hội viên nông cốt, chiếm tỷ lệ 19,2% tổng số hội viên.

XUÂN PHƯƠNG



Phụ nữ xã Tự Tân (Vũ Thư) được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí.

Ông Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình (Hưng Hà)



Chất lượng các phiên chất vấn của HĐND tỉnh thời gian gần đây đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn cần phải tăng tính hiệu quả hơn nữa. Muốn vậy, các đại biểu HĐND phải không ngừng trau dồi kiến thức, dám nói, dám làm, mang thực tiễn nóng hổi từ địa bàn phản ánh trung thực, khách quan tại các phiên chất vấn. Có như vậy, tiếng nói từ nghị trường, hoạt động của đại biểu mới thực sự là đại diện cho cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Quốc Trọng, xã Lô Giang (Đông Hưng)



Qua theo dõi các phiên chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh, tôi thấy các vấn đề về các lĩnh vực của đời sống đều được đưa ra bàn thảo một cách đầy đủ, cơ bản đáp ứng theo nguyện vọng của cử tri. Chất vấn đúng trọng tâm các vấn đề cử tri bức xúc. Ngày càng có nhiều đại biểu sẵn sàng tranh luận để theo đến cùng vấn đề, buộc người bị chất vấn phải đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Song tôi mong muốn tinh thần, chất lượng các phiên chất vấn của HĐND tỉnh lan tỏa xuống HĐND cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã.

THU HIỀN

Giúp người nghèo ổn định cuộc sống

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương đã chủ động xây dựng các giải pháp chiến lược phù hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Về xã Vũ Trung, chúng tôi được chứng kiến những hộ nghèo và hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Sửu, thôn 5B cho biết: Gia đình tôi được vay 12 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường. Nhiều năm trước đó tôi cũng vay vốn học sinh, sinh viên từ ngân hàng để các cháu ăn học. Ngân vốn vay đã giúp gia đình tôi không chỉ có công trình vệ sinh sạch đẹp mà còn có điều kiện giúp các cháu được học hành.

Chi Hoàng Thị Tâm, thôn 7B cho hay: Trong điều kiện gia đình rất khó khăn, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ, nhiều lần tôi muốn phát triển sản xuất, kinh doanh để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học nhưng nguồn vốn lại quá hạn hẹp. Rất may, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương đã tạo điều kiện cho tôi vay gần 50 triệu đồng để tôi có động lực cùng người thân mở xưởng may tại nhà, tạo việc làm cho 12 lao động. Nguồn vốn đó đã thay đổi cuộc sống gia đình tôi.

Có mặt tại điểm giao dịch từ sáng sớm ở UBND xã Vũ Trung, chúng tôi thấy nhộn nhịp hơn bởi bà con đến giao dịch mỗi lúc một đông. Cán bộ ngân hàng, người thi lắp đặt máy in, máy tính, máy đếm tiền, người thi tranh thủ thời gian trao đổi với các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm giải đáp những thắc mắc của bà con. Anh Nguyễn Thế Văn, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 7B cho biết: Đến nay tổ đã có gần 60 tổ viên vay vốn theo các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển chăn nuôi, mua máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, đầu tư nước sạch, xây dựng công trình vệ sinh... Nhờ nguồn vốn đó, trung bình hàng năm có từ 5 - 10 tổ viên thoát nghèo. Đặc biệt của ngân hàng này là có cán bộ về tận nơi nên bà con không phải mất nhiều thời gian, chi phí đi lại để làm hồ sơ, nhận vốn, nộp lãi, gửi tiết kiệm. Không chỉ vậy, bà con còn được hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương khẳng định: Thành lập được 16 năm, đến nay Ngân hàng đã thực hiện cho vay theo 11 chương trình với tổng nguồn vốn trên 375 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân gần 369 tỷ đồng cho trên 16.000 hộ. Toàn huyện có gần 730 hộ nghèo được vay vốn, 8.793 hộ vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, 633 hộ vay vốn học sinh, sinh viên, gần 300 hộ vay vốn giải quyết việc làm... Hiện tại, Ngân hàng đã ký hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện ở 37 xã, thị trấn là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Ngoài ra còn ký hợp

đồng ủy nhiệm thu lãi với 341 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện. Với nguồn vốn của ngân hàng, hàng năm đã có hàng trăm đến hàng nghìn hộ thoát nghèo, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Có được kết quả trên, theo ông Đông, thuận lợi nhất trong quá trình hoạt động là do có "4 tốt" đó là chính quyền tốt, cán bộ tốt, tổ chức hội tốt và nhân dân tốt. Trong đó, nòng cốt là cán bộ ngân hàng phải làm đúng các quy trình, quy định cho vay. Đơn cử như đối tượng cho vay người nghèo cần xác định người nghèo phải nằm trong danh sách được 3 cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi xã lập danh sách, cán bộ ngân hàng cần đối chiếu với danh sách hộ nghèo của tỉnh để có sự chuẩn xác, thống nhất. Ngoài ra, cán bộ ngân hàng phải tâm huyết, nhiệt tình, không để người nhà lợi dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để phục vụ nhu cầu cá nhân, không được vay học, vay ké và hết sức trung thực, khách quan, đoàn kết, thương dân và

thương người nghèo. Bên cạnh đó, cần bình xét cho các đối tượng vay vốn công khai, dân chủ ở cấp thôn, thông báo cho người dân làm đơn xin vay và toàn bộ danh sách hộ vay được niêm yết tại trụ sở xã. Khi

giải ngân có sự chứng kiến của tổ, hội, chính quyền, ngân hàng.

Với cách làm như trên, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của Đảng,

Nhà nước trong việc quan tâm đến người nghèo, đối tượng chính sách, góp phần không nhỏ thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

THU HIỀN



Xưởng may của chị Hoàng Thị Tâm ở thôn 7B, xã Vũ Trung (Kiến Xương) tạo việc làm cho 12 lao động.